

1 Câu Kinh thánh Thi thiên 106 câu 12 nói đến dân Do Thái chứng kiến người Ai Cập chết chìm trong Biển
 2 Đỏ, “bấy giờ họ mới tin lời của Ngài bèn hát ngợi khen Ngài.” Hãy để ý sự liên hệ giữa đức tin và sự ngợi
 3 khen Chúa ở đây. Khi một người có đức tin thì người đó sẽ ngợi khen Chúa nhưng khi một người không
 4 tin...thì người đó không tin vào lời Chúa và những lời hứa của Chúa...khi đó người đó sẽ càu nhàu...phàn
 5 nàn...lầm bầm...chỉ trích...kiếm lỗi...bất mãn...chán nản...và ngã lòng. Vì thế...nếu những điều này có
 6 trong đời sống tôi, nó sẽ chỉ ra rằng thậm chí kể cả tôi nghĩ tôi tin Chúa và tin Chúa Jêsus Christ đi chăng
 7 nữa thì thực chất tôi không tin vì nếu tôi tin vào lời Chúa tôi sẽ hát ngợi khen Ngài. Sẽ không bao giờ có một
 8 lời phàn nàn nào ra từ đời sống tôi liên quan đến bất kỳ thứ gì nếu tôi tin cậy Chúa và những lời hứa của
 9 Ngài. Dân Israel được nhắc đến trong Thi thiên 106 họ có thể ngợi khen Chúa chỉ sau khi Chúa tiêu diệt kẻ
 10 thù của họ...những người Ai Cập...trước mắt họ.

11
 12 Ngày nay người tin Đức Chúa Trời sống bởi đức tin. Những con người trong thời Cựu Ước giống như dân
 13 Do Thái...sống bởi mắt thấy. Sống bởi mắt thấy có nghĩa họ thấy điều gì đó xảy ra trước mắt...một phép lạ
 14 Chúa đã làm cho họ...và chỉ khi đó họ mới có thể tin. Kinh thánh nói ở câu này: “sau khi tất cả những kẻ thù
 15 của họ bị chết chìm trong Biển Đỏ (câu 11)...sau đó khi không còn ai sống sót...họ mới tin vào lời Đức
 16 Chúa Trời.” Đó là sống bởi mắt thấy. Đó là sau khi tất cả các vấn đề của tôi được giải quyết. Sau khi “con
 17 bả” đã yên. Sau khi kẻ thù đã chết đuối và người cuối cùng đã bị diệt...khi ấy tôi ngợi khen Đức Chúa
 18 Trời. Đó là sống bởi mắt thấy và đó là tất cả những gì họ có thể làm trong Cựu Ước. Bất kỳ ai cũng có thể
 19 làm như thế...thậm chí cả một người vô tín ngoại đạo cũng sẽ biết ơn khi tất cả những vấn đề của người đó
 20 được giải quyết.

21
 22 Nhưng trong Giao Ước Mới...khi Chúa Jêsus đến...tôi không bước đi bởi mắt thấy. Tôi bước đi bởi đức tin.
 23 Tôi có thể tin Lời Chúa thậm chí trước khi tôi thấy “kẻ thù” chết chìm trong biển. Tôi vẫn có thể ngợi khen
 24 Đức Chúa Trời khi tôi có thể thấy kẻ thù vẫn ở trước mặt giống như Đa-vít đã nói: “Ngài dọn bàn cho con
 25 trước mặt kẻ thù nghịch con.” Có nghĩa là những vấn đề của tôi có thể chưa được giải quyết nhưng tôi có
 26 đức tin vào Chúa. Tôi có thể ngợi khen Chúa và khi tôi ngợi khen Ngài, tôi thấy những vấn đề được giải
 27 quyết. Nhưng chúng không bao giờ được giải quyết nếu tôi luôn lầm bầm và phàn nàn. Tôi càng lầm bầm và
 28 phàn nàn thì tôi càng thêm vào vấn đề của mình. Nó sẽ không được giải quyết. Có thể ai đó đã làm hại tôi.
 29 Càng trở nên thù ghét với người đó thì tôi đang làm gì được cho mình? Tôi sẽ chỉ hủy hoại thân thể...nó sẽ
 30 phá hủy tâm hồn tôi...tâm linh tôi...mối quan hệ của tôi với Chúa. Tôi sẽ không thể vui hưởng cuộc sống.
 31 Tôi sẽ bị đau dạ dày, đủ mọi loại khác. Khi Chúa ban luật pháp, chúng là tốt cho tôi. Chúng tốt cho thân
 32 thể...tâm hồn...tâm linh tôi.

33
 34 Giữa đức tin và ngợi khen Chúa có một sự kết nối rất gần gũi. Tôi cũng thấy điều đó trong Tân Ước. Trong
 35 sách Hê-bơ-rơ chương 2 tôi đọc được những lời kỳ lạ về những gì chính Chúa Jêsus làm giữa hội thánh.
 36 Trong Hê-bơ-rơ chương 2 câu 12-13 nói...trích dẫn Chúa Jêsus... “Tôi sẽ truyền danh Chúa (danh Chúa
 37 Cha) cho anh em tôi, và ngợi khen Chúa ở giữa hội thánh. Một lần nữa tôi sẽ đặt lòng tin cậy nơi Ngài.” Hãy
 38 để ý sự kết nối giữa ngợi khen trong câu 12 và tin cậy trong câu 13. Bởi vì tôi đặt lòng tin cậy nơi Ngài, tôi hát
 39 ngợi khen Ngài...chính xác đó là câu Kinh thánh tôi đọc được trong Thi thiên 106 và ở đây tôi đọc thấy
 40 trong câu 11 và 12 rằng dân của Đức Chúa Trời là những người em của Chúa Jêsus. Ngài là anh cả – ngợi
 41 khen Cha giữa hội thánh. Và tôi được kêu gọi để noi theo Ngài...và tấm gương của Ngài...cùng tham gia
 42 với Ngài trong việc ngợi khen Cha trên trời.

43
 44 Đức Chúa Trời là vị vua vĩ đại. Ngài là vị vua quyền uy nhất...vua của cả cõi vũ trụ. Và Ngài không ngự
 45 trên một ngôi bằng bạc hay vàng rẻ tiền...ngôi như thế là quá rẻ với Ngài. Nhưng Thi thiên 22 tôi đọc được
 46 về ngôi Đức Chúa Trời ngự. Trong câu 3 nói: “Ngài là Đấng ngự giữa sự khen ngợi của Israel.” Và ngày nay
 47 đó là sự ngợi khen của hội thánh. Vậy làm thế nào tôi tạo một cái ngôi cho Chúa...bằng những lời ngợi khen
 48 của tôi. Sự chúc tụng ngợi khen làm nên một cái ngôi mà Chúa ngự xuống như một vị vua. Vì thế thiên đàng
 49 là một nơi đầy sự ngợi khen, giống như tôi đọc được trong sách Khải huyền. Các thiên sứ ngợi khen Đức
 50 Chúa Trời không ngớt. Đó là ngôi mà Chúa ngự. Và khi Đức Thánh Linh bước vào lòng tôi, Ngài mang
 51 thiên đàng bước vào lòng tôi và tôi có thể chuẩn bị một cái ngôi của sự ngợi khen Đức Chúa Trời để Chúa
 52 ngự trên đó...trong tâm lòng của tôi...trong gia đình của tôi...và trong hội thánh.

54 Vì thế, khi tôi ngợi khen Đức Chúa Trời thực chất tôi đang nói: “Lạy Chúa! Ngài là vua... và đây là ngôi con
55 chuẩn bị cho Ngài đến và ngự xuống.” Liệu tôi có muốn Đức Chúa Trời ngự trong tâm lòng tôi không? Rất
56 đơn giản... chuẩn bị một cái ngôi cho Ngài. Liệu tôi có muốn Chúa ngự trong gia đình của tôi? Hãy chuẩn bị
57 cho Ngài một cái ngôi ở đó. Liệu tôi có muốn Chúa ngự trong hội thánh? Hãy chuẩn bị cho Chúa một ngôi
58 tại đó. Ngôi là gì? ... Là sự ngợi khen. Nói cách khác, hãy để cuộc sống của tôi được đầy dẫy tinh thần ngợi
59 khen... không nhất thiết phải bằng lời. Tôi không thể nào ngợi khen 24 giờ/1 ngày. Tôi cần phải làm việc.
60 Tôi phải đi ngủ. Tôi phải làm nhiều việc. Nhưng đó là một tinh thần ngợi khen. Hãy để gia đình tôi đầy dẫy
61 với tinh thần ngợi khen. Nói cách khác, hãy loại hoàn toàn lời cầu nhau... tất cả mọi phàn nàn... tất cả mọi
62 lầm bầm khỏi cuộc sống tôi. Bởi vì cầu nhau phá hủy cái ngôi đáng ra Chúa ngự trên đó.

63
64 Trái lại, khi tôi cầu nhau và phàn nàn hay nổi cáu, nổi giận và khó chịu, khi đó tôi thực chất đang tạo một cái
65 ngôi cho Satan. Vì thế tôi thấy hai cái ngôi tôi dựng nên trong cuộc sống mình... trong gia đình mình. Một
66 ngôi của sự ngợi khen, tạ ơn Đức Chúa Trời luôn luôn vì tất cả mọi sự trong danh của Chúa Jêsus... một cái
67 ngôi Chúa ngự. Hay một cái ngôi của phàn nàn... lầm bầm... cầu nhau... bất mãn... không vừa ý là thứ tôi
68 dâng cho Ma quỷ đến và ngồi... dù đó là trong cuộc sống của tôi... hay trong gia đình tôi... hay trong hội
69 thánh tôi. Và vì thế Kinh thánh nói trong sách Phi-líp 2 câu 12-14... khi Đức Thánh Linh hành động trong
70 lòng tôi, Ngài tìm cách loại bỏ mọi lời cầu nhau, cãi vã và lầm bầm khỏi cuộc sống tôi hoàn toàn. Bởi vì
71 Ngài muốn chuẩn bị một cái ngôi trong lòng tôi cho Cha Thiên Thượng. Đó là công việc Thánh Linh thực
72 hiện.

73
74 Tôi biết rằng tôi đã sống cả cuộc đời với chính mình ngồi trên cái ngôi của tâm lòng. Điều đó có nghĩa tôi
75 lắng nghe bản thân... bất kể cái gì bản thân muốn, tôi làm theo. Bất kể nó thích gì tôi đều chiều theo. Tôi làm
76 bản thân mình thỏa mãn. Tôi sống cho bản thân. Tôi muốn vui thích với bản thân. Và rồi một ngày Chúa
77 Jêsus bước vào lòng tôi. Nhưng tôi dành cho Ngài chỗ nào trong lòng mình? Ngài không bước vào giống
78 như một vị khách... hay một người ghé thăm... nhưng rất nhiều người tin Chúa đối xử với Ngài giống như
79 thế.

80
81 Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị một cái ngôi cho Đấng Christ... cho Đức Chúa Trời trong lòng tôi? Đây là
82 cách tôi làm. Bằng cách ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh và trong thời Tân Ước tôi làm như thế. Trong
83 thời Cựu Ước họ không thể ngợi khen Đức Chúa Trời tất cả mọi lần bởi vì trước hết Đức Thánh Linh chưa
84 ngự trong lòng con người trong thời đó. Và không có đảm bảo nào cho họ rằng tất cả những gì xảy ra cho họ
85 đều mang lại ích lợi cho họ. Làm thế nào một người có thể ngợi khen Chúa vì điều mà mình chưa biết liệu
86 Chúa có thể khiến nó ích lợi cho mình hay không? Nhưng ngày nay thì khác. Ngày nay Đức Thánh Linh đã
87 đến để sống trong lòng tôi. Ngài đã khiến lòng tôi thành nơi ở lâu bền. Và tại đó Ngài chuẩn bị một cái ngôi
88 cho Chúa Cha. Và Ngài hành động để giải phóng tôi khỏi bản chất tội lỗi bên trong của tôi và hành động cả
89 bên ngoài tôi.

90
91 Tôi đọc trong Rô-ma 8:28 rằng Đức Chúa Trời hành động trong tất cả hoàn cảnh xảy đến với cuộc sống của
92 tôi để khiến chúng mang lại ích lợi cho tôi. Nếu mọi thứ cùng xảy ra vì ích lợi bên ngoài và bên trong của tôi
93 thì tôi có lý do nào để phàn nàn về bất kỳ điều gì hay không? Chắc chắn là không! Vậy tại sao tôi không bỏ
94 đi mọi lời phàn nàn mà ngợi khen Đức Chúa Trời? Đây là câu trả lời... bởi vì tôi không thật sự tin. Tôi thật
95 sự không tin những gì Chúa nói trong Rô-ma 8:28 rằng Ngài khiến tất cả những hoàn cảnh đã xảy ra trong cuộc
96 sống của tôi mang lại ích lợi cho tôi. Chỉ khi nào tôi tin vào lời đó... rằng Đức Chúa Trời là Đấng Toàn
97 Năng... Đức Chúa Trời là Đấng Kiểm Soát mọi sự.

98
99 Đôi lúc hãy nhìn lên các ngôi sao và thấy Đức Chúa Trời vĩ đại biết nhường nào. Liệu tôi có nghĩ sẽ với Đức
100 Chúa Trời sẽ khó mà xử lý việc nhỏ, bé mọn mà tôi đang phải đối diện... có thể là một ông chủ khó
101 tính... hay một người hàng xóm khó tính... hay một vấn đề cụ thể mà tôi đang đối diện hay không? Liệu tôi
102 có nghĩ rằng người đó hay hoàn cảnh đó quá khó đến mức Chúa không xử lý được? Tất nhiên Ngài xử lý
103 được. Vậy có điều gì Chúa không thể xử lý? Ngài không thể làm điều đó cho tôi cho đến khi nào tôi bắt đầu
104 ngợi khen Ngài. Hãy nói: “Lạy Chúa! Đây là minh chứng cho đức tin của con. Con ngợi khen Ngài. Con
105 muốn cảm ơn Ngài. Con muốn tôn cao Ngài. Con muốn nhìn nhận Ngài ở ngôi trên trời và con không phàn
106 nàn về cách Ngài đối xử với con... về những hoàn cảnh hay bất kỳ thứ gì trong cuộc sống của con. Con tin

25 Đức Tin Và Sự Ngợi Khen

Ground Zero by Zac Poonen

www.cfcbangalore.com

- 107 Ngài hoàn toàn kiểm soát. Đó là cách tôi tôn kính Chúa. Và khi tôi làm như thế tôi sẽ khám phá ra Đức
108 Chúa Trời mở một con đường cho tôi thoát khỏi hoàn cảnh đó như thế nào.